



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
11 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแห่งที่ 18 ให้รพ.สุราษฎร์ธานี
-พญ.จิรพร ภัทรนุชาพร ผอ.รพ.พะเยา นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบพิธีรับมอบเครื่องช่วยหายใจ Bennett รุ่น 840 พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานจำนวน 1 เครื่อง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เชียงใหม่เมล์, กรมประชาสัมพันธ์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะเปิดประเทศ เพราะต่างประเทศยังมีการแพร่ระบาด รวมถึงการเปิดเรียน จะต้องหารือกันด้วยเหตุผล คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่เรา รมัดระวังมากส่งผลให้สถานการณ์ในประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ และการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็เพื่อเป็นการควบคุมโรคซึ่งทำได้ดีกว่าพ.ร.บ.ควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, tnnthailand) สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, NBT

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ประชุมทางไกลกับสสจ.ทั่วประเทศ ให้ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและเอกชน จัดทำแผนการป้องกันควบคุมโรคให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยยึดแนวทางของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค เช่น การจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง การคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียน รักษาความสะอาดสถานที่ บริการจุดล้างมือ ให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, จส.100, sanook) สวท., ทีวีช่อง 5, 7, 9, NBT

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังคงคัดกรองผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเข้มข้น แม้จะไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศติดต่อกัน 16 วัน แต่ต้องเข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ส่วนการสวมแค่เฟซชีลด์ไม่ช่วยป้องกันการแพร่หรือรับ เชื้อฯ นอกจากนี้ ขอให้พกแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร เพราะอาจยังมีคนติดเชื้อไม่มีอาการอยู่ในชุมชน ซึ่งระยะปลอดภัยคือ 2 เท่าของระยะฟักตัวคือ 28 วัน ดังนั้นการเปิดกิจกรรม/กิจการต่างๆ ต้องค่อยๆ ดำเนินการ โดยเฉพาะสถานศึกษาได้เร่งเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิด เรียนอย่างปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thailandplus) ทีวีช่อง 5, 7, 9, NBT

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร้านนวด ร้านสปา กรรมฯ ได้ออกมาตรฐานการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่โรคโควิด-19 ซึ่งจากการสุ่มตรวจพบว่าสถานประกอบการค่อนข้างปฏิบัติตาม และ หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าฯ มีอำนาจสั่งปิดได้ แต่ให้ระวังเรื่องการรูดตามบ้านซึ่งไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรม อาจดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไม่ ครบถ้วน

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า มาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 ในคลินิกแพทย์แผนไทย ร้านนวด ร้านสปา จะเน้นผู้ให้บริการคัดกรองตนเอง รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพส่วนตัว นัดหมายก่อนรับบริการ เมื่อมาที่ร้านต้องคัดกรองใช้อีกรอบ จัดสถานที่ ให้บริการแบบเว้นระยะห่าง กำหนดเวลาให้บริการ ลดจำนวนผู้รับบริการ อนุญาตให้ญาติตามมาได้แค่ 1 คน การรับและให้บริการต้องสวมหน้ากาก อนามัย มีการล้างมือ เป็นต้น ได้แจ้งมาตรการไปสสจ. เพื่อกระจายไปยังคลินิกแพทย์แผนไทยในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผู้จัดการ)

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. ลงนามคำสั่งเรื่อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งถึงอธิบดีทุกกรม เลขาธิการ อัย. นพ.สสจ. ผอ.รพ.ศ./รพท./รพช.ทุกแห่ง ระบุว่า ตามที่คกก.อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 มีมติเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วย Admit ทุกราย นั้น เนื่องจากปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ และผู้ติดเชื้อรายใหม่เดินทางมาจากต่างประเทศ ดังนั้นในการประชุมคกก.วันที่ 9 มิ.ย. 2563 จึงมีมติให้คัดกรองความเสี่ยงเพื่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 1. ผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศภายใน 1 เดือน 2.กลุ่มผู้ป่วยที่เข้าตามนิยาม PUI 3.ผู้ป่วยก่อนทำหัตถการทันตกรรมและอื่นๆ ตามแนวทาง ที่กรมการแพทย์กำหนด 4.ผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาว่าสมควรตรวจหรือให้เป็นไปตามความจำเป็น ตามการระบาดของพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน, สำนักข่าวไทย)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” กับ บมจ.บรรจุกัญญาเพื่อ สิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร-ประชาชน ตระหนักเรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ใช่โฟม ถู หรือกล่อง บรรจุกัญญาพลาสติกที่อาจเสี่ยงให้เกิดสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะ หลังพบช่วงโควิด- 19 มีขยะเพิ่ม 6,300 ตันต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลกระทบจากโรคโควิด-19 แบ่งออกเป็น คลื่นลูกที่ 1 ช่วงที่ระบาด มีผู้ป่วยจำนวนมาก

ประเด็นข่าว

คลื่นลูกที่ 2 คือ ผู้ป่วยเร่งด่วนไม่ได้ติดโควิดที่ถูกเลื่อนนัดออกไปและกลับเข้าสู่การรักษาอีกครั้ง ทำให้ผู้ป่วยมากขึ้น คลื่นลูกที่ 3 คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เลื่อนนัด รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช ที่จะกลับมารพ.หลังการระบาดลดลง และคลื่นลูกที่ 4 คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด ประชาชนบางส่วนอาจเครียด ซึมเศร้า หรือรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย บุคลากรทางการแพทย์อาจจะเกิดภาวะหมดไฟ ตอนนี้ไทยอยู่ในช่วงคลื่นที่ 3 และ 4 หากไม่มีระบอบใหม่ คาดว่าผู้ป่วยจิตเวชจะมากขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. รพ.จิตเวชเลื่อนนัดผู้ป่วย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยลดลง 30% ผู้ป่วยในลดลง 47.65% แต่ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปคาดว่าจะมีผู้รับบริการจิตเวชเพิ่มขึ้นจากความเครียด ผู้ใช้บริการมากขึ้น กระทั่งต่อคุณภาพการบริการและจำนวนผู้ป่วยในรพ.มากขึ้น จากการรักษาไม่ต่อเนื่องและขาดยา ดังนั้น จึงปรับเปลี่ยนการให้บริการจิตเวชแบบนิวนอร์มอล

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat,sanook) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 4 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,125 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รักษาหายเพิ่ม 8 ราย รวมรักษาหาย 2,981 ราย อยู่ในอันดับที่ 85 ของโลก สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดกลับมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันของรัฐ ประกอบด้วย 1.ชายอายุ 44 ปี กลับมาจากสาธารณรัฐมาดากัสการ์ อาชีพพนักงานบริษัท พักในแคมป์ที่มีคนหลายเชื้อชาติ 2.หญิงไทย อายุ 44 ปี กลับจากประเทศปากีสถาน พักอยู่ในครอบครัวใหญ่มีผู้ป่วยในบ้าน และ 2 รายสุดท้ายกลับจากประเทศอินเดีย เป็นหญิงไทย 35 ปี อาชีพพนักงานนวดและนักร้องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : innnews

-นายกฯ รับมอบ 6 นวัตกรรมทางการแพทย์ จากก.พลังงาน โดย กฟผ.ได้นำความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้ามาประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อช่วยลดความเสี่ยง COVID-19 และได้ส่งมอบให้กับรพ.ต่าง ๆ แล้วกว่า 200 แห่ง ในกว่า 50 จังหวัด ซึ่งทั้งหมด COVID-19 สามารถนำมาใช้ตรวจโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับทีมประเทศไทย จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในฮ่องกงและมาเก๊า 115 คน เดินทางกลับประเทศไทย มีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 16.30 น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ

-สพฐ. จะทำหนังสือสอบถามความประสงค์แต่ละโรงเรียนถึงความต้องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) พร้อมประเมินมาตรการความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง เสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ และเสนอขอความเห็นชอบในการเปิดภาคเรียนจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ ศบค.จังหวัด พิจารณาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(มติชน, แนวหน้า, เส้นทางเศรษฐกิจ)

-กสทช. อนุมัติงบประมาณสนับสนุนสถานพยาบาล-รพ.สนามของรัฐ สู้ COVID-19 อีก 62 แห่ง (63 โครงการ) วงเงินรวม 149.811 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, จส.100, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, ข่าวหุ้น, สปริงนิวส์, thaiPBS)

-กรมราชทัณฑ์เตรียมหารือกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเรื่องมาตรการรองรับการเดินทาง หลังคลายล็อกระยะ 4 คาดผู้โดยสารจะเพิ่ม 1 ล้านคน ซึ่งการเว้นระยะห่างอาจทำได้ ด้าน รมว.คมนาคม สั่งรวบรวมข้อมูลเสนอศบค.พิจารณาผ่อนปรน ย้ำขบวนรถต้องมีเพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-ผวจ.ขอนแก่น เตรียมพร้อมมาตรการต้อนรับการเปิดเทอม นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มเสี่ยง จะต้องเข้าสู่ Local Quarantine 14 วัน ขอให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้ามาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด

-ปัตตานี กักตัว นศ.กลับจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ต่ออีก 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 รายในกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางกลับเข้ามาเมื่อ 25 พ.ค. รวม 12 ราย และมีนักศึกษาที่เดินทางกลับเดินทางกลับจากซาอุดีอาระเบีย ก่อนหน้านั้นอีก 6 ราย โดยกักตัวที่ State Quarantine ที่อาคารศูนย์เสริมสร้างสมรรถนะอิหม่ามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ปัตตานี อ.หนองจิก

ด้าน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งทำการตรวจเชื้อแบบ สวทช. และใช้ Rapid test ควบคู่กัน เพื่อให้นักศึกษาที่ถูกกักตัวสามารถออกจาก State Quarantine กลับสู่ครอบครัวได้เร็วขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ

-ผวจ.สงขลา เผยแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องเข้า จ.สงขลา โดยเฉพาะผู้เดินทางจากภูเก็ต ให้กักตัวสังเกตอาการ ณ สถานที่พัก 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-ชาวบ้านในหมู่บ้านกลับมาใช้ชีวิตตามปกติวิถีใหม่ มีการสวมหน้ากาก หลังผวจ.ยะลาสั่งปลดล็อกดาวน์ครบทุกหมู่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-คกก.โรคติดต่อ จ.ภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม และไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 18 วันแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นข่าว

-คกก.โรคติดต่อ จ.สตูล เห็นชอบ 14 ข้อปฏิบัติการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคติดต่ออันตรายสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ มีผล 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

-คกก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.พิษณุโลก มีมติยกเลิกการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลาและภูเก็ต

ประเด็นผลกระทบ

1.การผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(เดลินิวส์, คมชัดลึก, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, สปริงนิวส์, mco, innnews, the standard, thebangkokbiznews, kaohoon, nationweekend, one31, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวีช่อง NBT, TNN

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า การพิจารณาผ่อนคลาຍกิจการและกิจกรรมระยะที่ 4 กลุ่มสีแดงที่มีความเสี่ยงสูง ฉบับร่าง ได้แก่ 1. ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ให้โรงเรียนนานาชาติ สถานกวดวิชาเปิดได้ รวมทั้งหน่วยงานในกำกับของรัฐที่อบรมหลักสูตรต่างๆ 2.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต เช่น จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป (บริโภคสุราได้ แต่งตั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย) ไม่รวมผับ บาร์ คาราโอเกะ, บุฟเฟ่ต์ดัดอาหารด้วยตัวเอง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่รับเลี้ยงเด็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สถานที่พักผู้สูงอายุรายวัน ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า ให้คิดเกณฑ์ 4 ตรม./คน จัดเลี้ยง งานอีเวนต์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ระยะนั่ง-ยืนห่าง 1 เมตร งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ลดหนาแน่น จัดระเบียบ, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ห้องฟ้าจำลอง เข้าชมเป็นรอบ, ขนส่งสาธารณะทุกประเภท อาจให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง ไม่เกิน 70% ของความจุ 3.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ กองถ่ายเพิ่มจำนวนรวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน, สปา ออนเซน อบอุ่น สมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวม (ยกเว้นอาบอบนวด) คิดเกณฑ์ 5 ตรม./คน, สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สาธารณสุข (ยกเว้นบ้านบอล), สนามกีฬากลางแจ้ง โรงเรียนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม และสถานที่ออกกำลังกาย เล่นได้หมด แต่ถ้ามีการแข่งขันต้องไม่มีผู้ชม, สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย เดินออกกำลังกายได้ 5 ตรม./คน รวมกันไม่เกิน 50 คน, ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ สวนสนุก ได้ไม่เกิน 2 ชม./คนแล้ว (ร้านเกมที่อยู่ภายนอกไม่ได้) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ศบค.ชุดใหญ่จะพิจารณาในวันที่ 12 มิ.ย. หากอนุญาตจะเริ่มผ่อนคลาຍวันที่ 15 มิ.ย. ส่วนการให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวด้านสุขภาพยังไม่มีการพูดถึง แต่เคยมีการพูดถึงการจับคู่แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกับประเทศในเอเชีย ให้คู่ประเทศที่มีอัตราผู้ติดเชื้อน้อยเข้ามาก่อนโดยมีมาตรการดูแล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ ntiontv.

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ ส.ม.ช. ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการผ่อนคลาຍกิจกรรมสนามมวย ในระยะที่ 4 รวมถึงสถาบันเทีง และ 12 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องรอผลการประชุมก่อนจะนำเสนอให้ ศบค.พิจารณาในวันที่ 12 มิ.ย.อีกครั้ง

2.เสนอยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เติริยมเสนอทดลองยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 15 วัน แต่ยังคงบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อทดลองว่าประชาชนจะรับได้หรือไม่ และจะใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือไม่ หลังจากนั้นจะฟังเสียงตอบรับจากประชาชนและสังคม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, innnews, ntiontv., nationweekend, tnthailand, kapook, one31, จส.100, thebangkokinsight)

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ระบุถึงกรณีทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน ว่า สามารถทำได้ในทางกฎหมาย แต่ในทางสาธารณสุขต้องปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ด้วย ส่วนการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังไม่ได้ข้อยติ แต่หากยกเลิก ก็กลับมาใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ร.บ.การเดินทางอากาศ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน หากมีช่องโหว่และช่องว่างก็ต้องแก้ปัญหานั้นที่สุดแล้วเรื่องนี้คงออกได้ 3 แนวทาง คือ คง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้, ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ผ่อนคลาຍมาตรการหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม หากยกเลิกแล้วสถานการณ์รุนแรงก็ประกาศใหม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ ntiontv.

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ ส.ม.ช. ระบุว่า ที่สมช.เสนอให้ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน แต่ยกเลิกเคอร์ฟิวและไม่ห้ามการชุมนุมควบคู่กับการปลดล็อกเฟส 4 ก็เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อหวังผลทางการเมือง แต่เพราะเหตุผลจำเป็น 3 ข้อ คือ 1. จำเป็นต้องใช้อำนาจในการสั่งให้กักตัว 14 วัน ทั้งคนไทยและต่างประเทศที่จะกลับจากต่างประเทศ ใน alternative state Quarantine 2.พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังให้อำนาจในการปิดน่านฟ้าและไม่อนุญาตให้สายการบินนำเครื่องบินมาลงจอด เพื่อป้องกันการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย จากสายการบินต่างๆ 3.กำลังเข้าสู่ช่วงเปิดเทอม จึงจะต้องคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมไว้ก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประธานหอการค้าไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ระบุการยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน เป็นเรื่องที่ ดี เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ในไทยเริ่มดีขึ้น ควรผ่อนคลาຍกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น โดยในช่วงกลางคืนยังมีอีกหลายธุรกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการ เช่น ธุรกิจประมง ธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ ในอนาคตหากสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่อง ควรยกเลิกเคอร์ฟิวและพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าได้เต็มที่ และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติ

ประเด็นข่าว

3.ปลดล็อกกระทะห่าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ทราบว่ามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบาดวิทยาให้ข้อมูลว่าถ้าสวมหน้ากากทุกคน และอยู่ในสถานที่ร่วมกันไม่เกิน 50 นาที โอกาสแพร่เชื้อเป็นศูนย์ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปทดสอบ หากเป็นเรื่องจริงจะเสนอ ศบค.ให้ปลดล็อกการเว้นระยะห่างของผู้โดยสารระบบขนส่งทางราง เนื่องจากขณะนี้มีการใช้บริการไม่ต่ำกว่าวันละ 1.8 แสนคน โดยจะให้บรรทุกได้ 130 คน/ตู้

4.กรณีโรงพยาบาลนรีเวชจี้กรรมการแพนคลับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก one31, จส.100, nationtv.)

-ตัวแทนเมเจอร์เข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ยืนยันว่า วันที่แพนคลับร่วมกิจกรรมเปิดตัวนักแสดงในโรงพยาบาลนรีเวชเมเจอร์สยามพารากอน บริษัทฯ ตรวจสอบคัดกรองโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ สธ. แต่หลังจบกิจกรรมในโรงพยาบาลนรีเวช แพนคลับได้ออกมารวมตัวกันเพื่อถ่ายรูปดารามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้เกิดความแออัดตามภาพ ด้าน ผอ.เขตปทุมวันไม่เอาผิด พ.ร.บ.ควบคุมโรค สั่งปิด 3 วัน พร้อมตักเตือน ส่วน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตร.ยังไม่พิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผอ.เขตปทุมวัน พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทหาร ตำรวจ ตรวจสอบโรงพยาบาลนรีเวชเมเจอร์ฯ ภายในห้างสยามพารากอน โดยโรงพยาบาลนรีเวชฯ ปิดอีก 1 วัน และได้แก้ไขให้เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสแล้ว

5.เตรียมเปิดการบินระหว่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า กพท.ได้นัดสายการบินสัญชาติไทย และตัวแทนของสายการบินต่างประเทศ ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมทำการบินระหว่างประเทศ และรับทราบกติกาของ ICAO ซึ่งส่วนใหญ่คล้ายกับที่ปฏิบัติในการทำการบินภายในประเทศเช่น การสวมหน้ากาก แต่เกณฑ์ของ ICAO ไม่ต้องเว้นที่นั่ง ที่ผ่านมามีข่าวว่าสนามบินยุโรปจะเปิดวันที่ 1 ก.ค. 2563 แต่ยังไม่มีการประกาศมาตรการสาธารณสุขออกมา ส่วนไทยยังไม่ได้เปิดให้บินระหว่างประเทศ ต้องรอการประเมินด้านสาธารณสุขจาก ศบค.

6.สนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, nationtv., newtv.

-ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค. 2563 ว่า ขอให้นายกฯ พิจารณาสับสนุนงบประมาณให้ก.มหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดหาเครื่องวัดไข้, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือหน้ากากผ้า ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ เนื่องจากศักยภาพของโรงเรียนไม่เท่ากัน

7.ตรวจสอบการละเมิดข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้ตรวจสอบก.ลาโหม กรมควบคุมโรค และ กสทช. กรณีขอให้ส่งข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ใช้บริการมือถือของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ย้อนหลัง 14 วัน รวมถึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนที่เคยอยู่ในบริเวณเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนและสอบสวนโรค เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และภายใน 1-2 สัปดาห์ กสม.ควรมีคำตอบให้กับประชาชน

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นางนงนุช ภิญญินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า นายกฯ ทหารหรือทางโทรศัพท์กับ นายกฯ มาเลเซีย ขอขอบคุณรัฐบาลมาเลเซียที่ช่วยดูแลคนไทย และอำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยในมาเลเซียกลับประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทย ขณะที่นายกฯ มาเลเซียชื่นชมนายกฯ ไทยที่มีบทบาทนำในการดำเนินมาตรการรับมือกับโควิด-19 ได้อย่างดี จนไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ดูแลชาวมาเลเซียที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย และอำนวยความสะดวกในการส่งชาวมาเลเซียกลับประเทศด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ ทำหนังสือถึงนายกฯ มาเลเซีย เพื่อขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้กับชาวไทยในมาเลเซีย และขอเรียกร้องรัฐบาลและหน่วยงานรับผิดชอบดูแลคนไทยในต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลคนไทยและประสานความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด กรณีคนไทยประสงค์จะกลับประเทศ ขอให้อำนวยความสะดวก โดยเฉพาะเยาวชน ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือและใต้ และในอาเซียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ตัวแทนผู้ประกอบการร้านนวด หมอนวด และสมาคมมัคคุเทศก์ เข้าพบผู้ช่วย รมว.แรงงาน ขอให้ช่วยเหลือหมอนวดแผนไทยกว่า 3 แสนคนทั่วประเทศ และมัคคุเทศก์กว่า 7 หมื่นคน ที่ตกงานจากผลกระทบโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายทองอยู่ คงขันธ์ ที่ปรึกษาประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจาก รมว.คลัง เนื่องจากผู้ประกอบการรถบรรทุก 40% จาก 3 แสนราย ไม่มีงานจ้าง ขณะที่ธุรกิจรถโดยสารไม่ประจำทางกว่า 4 หมื่นราย หยุดให้บริการไปแล้ว 60-70% หาก

ประเด็นข่าว

ภายใน 1-2 เดือนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล อาจจะทำยอยเลิกจ้างคนขับรถ เด็กส่งของกว่า 1 แสนคน

ด้าน นายอดิคม สวานายน รมว.คลัง กล่าวว่า คลังจะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เร่งหามาตรการดูแลระยะสั้นและยาว เพื่อลดปัญหาการเลิกจ้างในธุรกิจขนส่ง ขณะเดียวกันจะเร่งจัดทำหลักเกณฑ์กองทุนช่วยเหลือ SME กลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินจากธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ รัฐบาลจะสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจภาคขนส่งทางบก เพื่อรวบรวมข้อมูลการขนส่งสินค้าทั้งระบบให้แข่งขันกับต่างชาติได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (tnnthailand, one31)

-ผู้ประกอบการรถตู้เมืองตรัง เตือนร้อนจากกรณีผู้โดยสารน้อยและต้องจัดระยะห่างที่นั่งภายในรถ ขาดทุนที่เยอะเกือบ 1,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(สยามรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, แนวหน้า)

-รถทัวร์กรุงเทพฯ เบตง เปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้แล้วทุกเส้นทาง หลัง ศบค. ผ่อนคลายให้รถโดยสารสาธารณะเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด

-ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ มีประชาชนมาจองตั๋วเดินทางล่วงหน้า หลังรถไฟสายใต้จะกลับมาเปิดเดินรถอีกครั้งวันที่ 11 มิ.ย.นี้ ขณะที่ขบวนรถท้องถิ่นชุมพร-หาดใหญ่ เริ่มเปิดเดินรถแล้วเป็นวันแรก โดยมีมาตรการคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มงวด

-หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 อย่างเข้มข้นกับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า จากการสำรวจทราบว่าขณะนี้ไม่มีโรงเรียนเอกชนในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ แจ้งยกเลิกกิจการกว่า 20 แห่งแล้ว เพราะได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จนขาดสภาพคล่อง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, MCOT, กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก.ออนไลน์, สำนักข่าวอิสรา, แนวหน้า, สปริงนิวส์, sanook, kapook, tnnthailand, xinhua, newtv.)

-WHO เผย ผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะสามารถติดต่อกันให้ผู้อื่นได้สูงสุดในช่วงที่ผู้ติดเชื้อเริ่มรู้สึกไม่สบาย นอกจากนี้ ยังส่งหนังสือถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปากีสถาน เรียกร้องให้ใช้มาตรการล็อกดาวน์แบบหมุนเวียน เพื่อลดความเสี่ยงระบบสาธารณสุขล้ม เนื่องจากสถานการณ์ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นชัดเจน ยอดผู้ติดเชื้อ 113,702 คน ผู้เสียชีวิต 2,255 คน

-ตีฟ โนว์เลตจ์ ทรัมป์ กลุ่มบริษัทและองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี จัดอันดับประเทศและดินแดนที่ปลอดภัยที่สุดในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า สวิตเซอร์แลนด์อยู่ในอันดับ 1 ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47

-สหรัฐฯ เจ้าหน้าที่คุมประท้วงติดเชื้อโควิด-19 หลายราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ชาวแคลิฟอร์เนียครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานการณ์โควิด-19 รุนแรง มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการรวมตัวทางสังคม

-สหรัฐฯ และแคนาดา จะขยายเวลาห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็นระหว่างสองประเทศจนถึงปลายเดือน ก.ค.

-เปรู พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 167 ราย รวม 5,738 ราย ติดเชื้อมากกว่า 4 พันราย รวมผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า 203,736 ราย มากเป็นอันดับ 8 ของโลก

-สเปน บังคับใช้กฎหมายให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยต่อไป แม้ว่าภาวะฉุกเฉินจะสิ้นสุดในวันที่ 21 มิ.ย. ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับเป็นเงิน 100 ยูโร (3,500 บาท)

-บราซิล ศาลฎีกาบราซิล มีคำสั่งให้ก.สาธารณสุขกลับมาเผยแพร่ข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างครบถ้วนอีกครั้ง ขณะที่ WHO ระบุบราซิลควรเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและอย่างต่อเนื่อง

-สหราชอาณาจักร เลื่อนแผนเปิดเรียนเต็มรูปแบบของเด็กประถม เพราะสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศยังรุนแรง

-อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,985 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 279 ราย คาดสิ้นก.ค.ยอดผู้ติดเชื้อในเมืองหลวงจะเกินครึ่งล้าน เติ่งยังขาดอีกเกือบ 3 เท่า

-อินโดนีเซีย ทำการบินในประเทศ รับผู้โดยสารได้ร้อยละ 70 ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และแสดงใบรับรองทางการแพทย์

-รัสเซีย กรุงมอสโกยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ แม้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นหลายพันราย จนท.ระบุว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อสูงมากเนื่องจากตรวจคัดกรองโรคมากกว่า 13 ล้านคน แต่มีผู้วิจารณ์ว่ามีการรายงานผู้เสียชีวิตต่ำกว่าความจริง

-อิหร่าน เผยผลการศึกษาวิจัย พบชาวอิหร่านติดเชื้อประมาณ 15 ล้านคน นับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดในประเทศ ซึ่งเท่ากับ 18.75% ของประชากรทั้งประเทศ

-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 50 ราย รวม 11,902 ราย

-แอฟริกาใต้ คลายล็อกติ่มสุรา พบผู้บาดเจ็บเพิ่มสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด กระทบระบบสาธารณสุขที่ต้องเผชิญแรงกดดันหนักจากโควิด-19 อยู่แล้ว

-กรีซ เดินหน้าขยายด้านมาลาเรียรักษาโควิด-19 แม้ยังมีข้อถกเถียงเรื่องประสิทธิภาพของยาในระดับโลก

-สปป.ลาว ผู้ป่วยคนสุดท้ายรักษาหายแล้ว ชีมีมีผู้ป่วยใหม่ 58 วันติดต่อกัน

ประเด็นข่าว

-**สิงคโปร์** เตรียมทดลองยารักษาโควิด-19 ประเภท โมโนโคลนัล แอนติบอดี ทรีทเมนท์ ซ็อร์ทัส ที่อายุ 027 ในคนเป็นครั้งแรกในสัปดาห์หน้านี จะใช้กลุ่มตัวอย่างทดลองเป็นอาสาสมัคร 23 คน ทดลอง 6 สัปดาห์ เพื่อประเมินความปลอดภัยและความทนต่อยา

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 7,323,761 ราย เสียชีวิตรวม 413,731 ราย รักษาหายแล้ว 3,603,893 ราย

ย้าย ผอ.รพ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีนักวิชาการเปิดเผยข้อมูล รพศ./รพท. และ รพช. 186 แห่ง รับเงินจากบริษัทยา 5% ว่า ต้องมีการตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงอย่างแน่นอน เรื่องนี้อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรี ส่วนกรณีการส่งบัตรสนเท่ห์ออนไลน์ให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินรพ. ชุมแพ ปี 2561 ต้องถาม นพ.สสจ.ขอนแก่น ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 7 ส่วนที่มีการแถลงข่าวตอบโต้กันก็เป็นเรื่องดี ทำให้ได้ข้อมูลมากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพใบเสร็จรับเงินที่มีการเผยแพร่ ระบุว่าเป็นการบริจาคโดยบริษัท ที.โอ.เคมีคอลล์ (1979) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตยาในหมวดยาเม็ด ยาน้ำ ยาแคปซูล และยาครีม โดยบริจาควันที่ 13 มี.ค. 2561 จำนวน 5,635 บาท ระบุว่า เงินบริจาคเพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ซึ่งผอ.รพ. ชุมแพ ในสมัยนั้น คือ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, มติชน, nationtv

-นายธีรวัชชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า นายกฯ และรมว.สธ. ต้องตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมด รวมทั้งปลัด สธ. เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง และที่สำคัญ ป.ป.ช. ควรลงไปตรวจสอบด้วย

-สำหรับการแถลงข่าวของ นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ได้เกิดความสับสน หลังถูกตั้งคำถามจากสื่อฯกรณี นพ.ชาญชัย จันทรรวัชกุล ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาย้ายออกจากพื้นที่เพราะมีการข่มขู่พยาน โดยนพ.สุภูมิ ระบุว่าคำสั่งไม่มี "การข่มขู่" แต่จากการตรวจสอบสำเนาคำสั่งที่ลงนามโดยนพ.สุภูมิ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. มีใจความตอนหนึ่งระบุชัดเจนว่ามีพฤติกรรมข่มขู่จึงให้เกิดพยานหลักฐานที่เป็นเท็จ จึงเห็นควรให้ย้ายจาก รพ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ รก.ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า สธ.ทำหนังสือเวียนแจ้งมาตรการห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ลงวันที่ 2 มี.ค. 2561 แต่กว่าหนังสือจะมาถึงรพ.ชุมแพใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ และหลังจากได้รับหนังสือก็ให้หยุดรับเงินทันที เอกสารที่ปรากฏน่าจะเป็นใบสุดท้ายที่มีเป็นไปได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน มั่นใจว่าหลังได้รับหนังสือจาก สธ. สั่งทุกฝ่ายห้ามรับเงินบริษัทฯอีก และพร้อมให้ตรวจสอบ ขณะที่ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น ระบุว่า ยังไม่เห็นเอกสารใบเสร็จรับเงินของรพ.ชุมแพ ตามกระบวนการจะต้องมีหนังสือส่งมาจาก สธ. และแนบเอกสารดังกล่าวมาด้วย จึงจะมีการตรวจสอบตามระบบราชการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก

-มีหนังสือส่งต่อทางสื่อออนไลน์ ระบุเป็นคำแถลงการณ์ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความร่วมมือใช้หลักสันติวิธีและปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ ส่งถึง นพ.สสจ.และบุคลากร สธ.ทุกจังหวัด ลงนามโดย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย มีเนื้อหาว่า ได้มีเรื่องร้องเรียนในสธ.ตามที่เป็ข่าว ก่อให้เกิดความกังวลและสับสนแก่บุคลากรและประชาชนที่สนใจ ซึ่งชมรมฯ มีความเห็นว่าขณะนี้เรื่องได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการแล้ว จึงนำเรียนนพ.สสจ.ทุกจังหวัดเรียกร้องให้บุคลากรสธ.ทุกระดับ ใช้สันติวิธีและปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเข้มแข็งตามภาระหน้าที่

สื่อที่นำเสนอ : เพจวงในธธา

-เสนอจดหมายเปิดผนึกจากข้าราชการเกษียณ ระบุว่า ปลัดไม่เคยทำงานในภูมิภาค ไม่รู้ว่ารพ.ต่างๆ ทำงานหนัก ไม่เคยออกมาเยี่ยมจนท.หน้างาน นำเรื่องกองทุนสวัสดิการมาขยายหวังผลให้กลบเรื่องที่ตัวเองพลาดหลายเรื่อง คำสั่งย้ายด้วยข้อหาพฤติกรรมข่มขู่พยาน แต่ตอนแถลงข่าวว่ากลับบอกว่าไม่มีพฤติกรรมข่มขู่พยาน ที่หนักคือ เชิญนักวิชาการอิสระมาข้อมูลเรื่องการรับเงินบริจาค 5% จากบริษัทฯของรพ.รัฐทั่วประเทศแบบเหมารวมเป็นการทำลายภาพลักษณ์และศรัทธาของสังคมต่อรพ.รัฐอย่างรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า

-กล่าวว่า ขณะนี้มีคนเห็นคล้ายๆ ปลัด สธ. มักไปที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในย่านสนามเป้าบ่อยๆ มีระดับ super big ของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งเพื่อให้ช่วยกระจายข่าวในไลน์กลุ่มว่า ถูกโจมตีเรื่องออกคำสั่งย้ายนพ.ชาญชัย จันทรรวัชกุล ทั้งๆ ที่ปลัดเป็นคนดี โดยการไปแต่ละครั้งมีการเปิดไว้นั้นเลิศเลียดูกันอย่างสนุกสนาน

กฎหมายทำแท้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม Choices Network Thailand และผู้แทนภาคประชาสังคมหลายองค์กร ร่วมกันยื่นหนังสือต่อ นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการการคณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานทำแท้ง ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้ยก ร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ในนามเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้าชื่อสนับสนุนกว่า 40 องค์กรและรายชื่อบุคคลรวม 1,500 รายชื่อ สิ่งที่ต้องการ คือไม่ให้คนตายหรือบาดเจ็บจากการทำแท้ง ไม่ติดเชื้อ ทำแท้งได้อย่างปลอดภัย จึงไม่ใช้การทำแท้งเสรี

ประเด็นข่าว

คู่มือป้องกันการรังแกใน ร.ร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายชาติวุฒิ วัจกุล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต พัฒนาคู่มือการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน เพื่อตัดวงจรการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักวิธีป้องกันตัวเองเมื่อถูกรังแก พร้อมแนะช่องทางการช่วยเหลือ เช่น สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือการแชตพูดคุยทาง <https://stopbullying.lovecarestation.com/> การเก็บหลักฐาน วิธีจัดการอารมณ์ที่เหมาะสม และการป้องกันไม่ให้เด็กรังแกคนอื่น

พญ.ศุภฎี จิงศิริกุลวิทย์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า การที่เด็กปกปิดเรื่องราวการถูกทำร้ายคุกคามอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ถูกขู่จะทำให้สอบตก อับอาย หรือถูกผู้กระทำใช้ความรักเป็นสิ่งต่อรอง หรือหลอกล่อด้วยการให้ทรัพย์สินเพื่อทำให้เรื่องเงียบ เป็นต้น ส่วนผลกระทบต่อผู้ถูกรังแกนั้น มักทำให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคมของอย่างรุนแรง ทำให้หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า มองโลกด้านลบ ขาดสมาธิ ซึม แยกตัวไม่ค่อยพูด การเรียนแย่ลง ไม่อยากไปโรงเรียน และอาจถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดเยียวยาโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

แจ้งจับสาวแอบอ้างเป็นพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์)

-นางศรันยา นาคเทเวศร์ เจ้าหน้าที่นิติกร สภากาชาดไทย เข้าแจ้งความกับ สภ.เมืองนนทบุรี ให้ดำเนินคดีกับ น.ส.นิภาพร จุ้ยประเสริฐ หลังทราบว่ามี การแต่งกายชุดพยาบาลแสดงตัวและโพสต์ข้อความว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพ จบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี อ้างทำงานที่ รพ.พระนั่งเกล้า พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอและเดินในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ซึ่งตรวจสอบข้อมูลงานทะเบียนและใบอนุญาตไม่พบว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 แต่อย่างใด

กินเนื้อแดงและอาหารแปรรูป เสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์, ไอ.เอ็น.เอ็น, New18, เนชั่นทีวี, สยามรัฐ, ข่าวสด)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงประเด็น “WHO พันธง การรับประทานเนื้อแดงและอาหารแปรรูป เสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่” ว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการ พบข้อเท็จจริงคือ องค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การอนามัยโลก จัดให้เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 คือสามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ ส่วนเนื้อแดง เป็นกลุ่ม 2A คือ อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยการบริโภคเนื้อแปรรูปที่มากขึ้นและเป็นประจำ จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้และไส้ตรงได้ ส่วนเนื้อแดงของสัตว์ต่างๆ มีรายงานจาก IARC ที่ระบุว่า การกินเนื้อแดงมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้และไส้ตรง

การก่อสร้างโรงงานยาเฟส 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชนออนไลน์

-ภญ.มุกดาพรรณ ประกอบไวทยกิจ รอง ผอ.อภ. เปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ว่า คืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 30 เร็วกว่าแผนงาน 30 วัน มีการดำเนินคู่ขนานกับการจัดทำข้อกำหนดเครื่องจักรคัดเลือกเครื่องจักร และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องใช้ในการผลิตยา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP-PIC/S คาดว่าสามารถเปิดทำการผลิตได้ภายในปี 2565 เป็นโรงงานผลิตที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน ช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงยาได้มากขึ้น ทั้งนี้ อภ.ได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานต่างๆ ของโครงการ และเป็นไปตามนโยบายองค์กรคุณธรรมของ อภ. มีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันร่วมเป็นสักขีพยาน และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ นอกจากนั้น ได้ลงพื้นที่ชุมชนรอบข้าง สื่อสารการดำเนินโครงการและดูแลคุณภาพชีวิตและผลกระทบต่างๆ

อันตรายการจัดฟันแฟชั่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ไอ.เอ็น.เอ็น, New18, MCOT

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการจัดฟัน ว่า มีรูปแบบพัฒนาไปจากเดิม มีแหล่งขายรีเทนเนอร์ขนาดใหญ่ และร้านที่กล่อบให้บริการติดอุปกรณ์ลวดดัดฟันแฟชั่นผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ การจัดฟันแฟชั่นจากร้านหรือคลินิกเถื่อน นอกจากผิดกฎหมาย ยังเกิดอันตรายทั้งจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดแผลอักเสบ และถึงแก่ชีวิตจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

สำนักงานนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

